

# ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนต่างชาติอยู่ใน ในประเทศเกาหลี



จะเปิดบริการการจองฉีดวัคซีนตามมาตรฐานและขั้นตอนไม่มีการแบ่งแยกคนในประเทศและคนต่างชาติ เช็คนที่ฉีดวัคซีนได้และข้อมูลวิธีการจองฉีดวัคซีนแล้ว กรุณาจองฉีดวัคซีนโควิด-19

※ ระยะเวลาการจองวัคซีนเกี่ยวข้องกับด้วยตนเอง เช็ได้ที่ 'โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19' ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ



ผู้ที่สามารถฉีดวัคซีนได้และข้อมูลวิธีการจองฉีดวัคซีน

① คนต่างชาติลงทะเบียนการอาศัยอยู่ สามารถจองฉีดวัคซีนได้ทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ตามขั้นตอน'โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19'

-ในกรณีจองทางออนไลน์ถ้าแสดงว่าไม่ใช่ผู้ที่ฉีดวัคซีนได้ ไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท้องถิ่น และสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

☑ วิธีการจองฉีดวัคซีน



(การจองทางออนไลน์ จองได้ด้วยตนเองและคนอื่นจองให้ได้)

การจองเข้าสู่ระบบการจองฉีดวัคซีนโควิด-19(<http://ncvr2.kdca.go.kr>) ชื่อเว็บไซต์ นุริจิบ



(การจองทางโทรศัพท์ จองได้ด้วยตนเองและคนอื่นจองให้ได้)

โทรหา '1339' คอลเซ็นเตอร์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหรือ

ระบบการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 นุริจิบ > ย้ายตัวชี้เมาส์บน 'สถานการณ์ฉีดวัคซีน' แล้ว กด 'สถานการณ์บริการการจองฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์' และเช็คหมายเลขโทรศัพท์ปรึกษาจองฉีดวัคซีนของแต่ละท้องถิ่นได้

② สำหรับคนต่างชาติที่ไม่มีหมายเลขบัตรคนต่างชาติ (รวมคนต่างชาติอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย) จองทางออนไลน์หรือจองทางโทรศัพท์ไม่ได้ ให้เอาหนังสือเดินทางไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท้องถิ่น และได้รับหมายเลขควบคุมพิเศษแล้ว สามารถจองฉีดวัคซีนได้

⚠ คนต่างชาติที่ไม่มีบัตรคนต่างชาติจองทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ไม่ได้ ⚠

③ คนเข้ามาเยือนประเทศเกาหลีระยะสั้น (อาศัยภายใน90วัน) เช่น นักท่องเที่ยว ไม่ใช่ผู้ที่ฉีดวัคซีนได้

※ ประกาศ ※

• ถ้าคนต่างชาติที่ลงทะเบียนการอาศัยอยู่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจองฉีดวัคซีน ต้องแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดูแลอยู่)

• ใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับฉีดวัคซีนเท่านั้น และไม่แจ้งความจริงอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามระบบยกเว้นเจ้าหน้าที่แจ้ง

• สถานที่ฉีดวัคซีนถูกควบคุมได้ตามประกันสังคมหรือไม่

• ข้อมูลละเอียดนี้ กรุณาหาข้อมูลที่เว็บไซต์การฉีดวัคซีนโควิด-19 (<https://ncv.kdca.go.kr/>) ชื่อเว็บไซต์ นุริจิบ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ